

## CWT ลั่นรายได้ปีนี้พุ่ง 2.4 พันล้าน จ่อทุ่มพันล้านซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวล

“CWT” คาดรายได้ปีนี้โตสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 2,400 ล้านบาท อานิสงส์บูครายได้จากโรงไฟฟ้า 13 เมกะวัตต์ และบูครายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบาะหนังฯ เล็งทุ่มงบ 1,000 ล้านบาท ปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวล

นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริกั๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า บริษัทคาดปี 2561 จะมีรายได้รวมจำนวน 2,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดปี 2560 ที่มีรายได้จำนวน 1,980 ล้านบาท โดยถือว่าเป็นรายได้ที่เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทจะรับรู้ผลตอบแทนจากโครงการโรงไฟฟ้า และมีรายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทจะบันทึกรายได้และกำไรจากโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตรวม 13 เมกะวัตต์ (MW) แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ขนาดกำลังการผลิต 5 MW โดยได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแล้วตั้งแต่ในปี 2560 และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 8 MW ซึ่งจะจ่ายไฟเข้าสู่ระบบช่วงเดือน เม.ย. 2561 ขณะที่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิต-



วีระพล ไชยธีรรัตน์

ภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ในปี 2561 บริษัทคาดจะมีรายได้ประมาณ 1,800 ล้านบาท เนื่องจากขณะนี้บริษัทมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากผู้ผลิตรถยนต์ค่ายฮอนด้า และฮิซุซุ ที่มีการปรับโมเดลรถใหม่ จึงส่งผลให้บริษัทมีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามา

นายวีระพล กล่าวต่อว่า บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาที่จะเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 8 MW

ซึ่งเบื้องต้นอยู่ระหว่างรอการสรุปราคาที่ตั้งชัดเจน โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการเข้าซื้อกิจการได้ จะทำให้บริษัทรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ทันที เนื่องจากโรงไฟฟ้าได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากภาครัฐในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งหากภาครัฐประกาศให้ขออนุญาตประกอบกิจการ บริษัทมีความพร้อมที่จะขอยื่นรับใบอนุญาต จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นขนาดกำลังการผลิต 16 MW โดยแบ่งเป็นโครงการละ 8 MW

ส่วนกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้บริษัททำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท สกกุลฎีชี อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อเข้าศึกษาข้อมูลธุรกิจ และความเป็นไปได้ในการเข้าถือหุ้นบริษัทดังกล่าวจำนวนไม่เกิน 49%

ทั้งนี้ บริษัท สกกุลฎีชี อินโนเวชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจรับออกแบบ และประกอบเรืออลูมิเนียม และยานพาหนะ โดย CWT จะร่วมกับผลิตเรืออลูมิเนียมออกจำหน่าย ซึ่งขณะนี้มียอดจองแล้วประมาณ 800 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จะสรุปแผนการพัฒนาธุรกิจดังกล่าวอีกครั้งในช่วงเดือน เม.ย. 2561 โดยล่าสุดบริษัทได้เริ่มทำการตลาดในธุรกิจดังกล่าวแล้ว และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้สนใจ เนื่องจากจะเป็นเรือที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ■